

สถานที่ท่องเที่ยว ที่สำคัญในสิงคโปร์

1. Gardens by the Bay



เป็นสวนพฤกษศาสตร์ริมอ่าวมารีน่าที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรียกว่าเป็น โอเอซิสใจกลางสิงคโปร์ เป็นสถานที่รวบรวมพรรณไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกที่มาจัดตกแต่งอย่างสวยงามเต็มพื้นที่ โดยมีการผสมผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้ากับพฤกษศาสตร์ โดยจุดเด่นของสวนแห่งนี้อยู่ที่ต้นไม้ประดิษฐ์ (Supertrees) ที่มีความสูงตั้งแต่ 25-50 เมตร จำนวน 18 ต้นตั้งอยู่ภายในสวน ซึ่งในเวลากลางวันเจ้าต้นไม้ยักษ์เหล่านี้ก็จะช่วยให้ร่มเงา และเมื่อตกกลางคืน ต้นไม้ยักษ์เหล่านี้ก็จะงดงามไปด้วยแสงไฟหลากสีที่ดึงพลังงานมาจากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไว้รอบต้น รวมถึงมีระบบการกักเก็บน้ำเพื่อให้ความเย็นชุ่มชื้นไปทั่วบริเวณสวนโดยรอบ

2. Marina Bay sands



นับเป็นอาคารที่มีมูลค่าแพงที่สุดในโลก อีกทั้งโรงแรมที่มีบ่อนกาสิโนในตัว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชค อันเป็นกาสิโนรีสอร์ทแห่งแรกของสิงคโปร์ มีโรงละครขนาดใหญ่ ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร

เนม กัดอาคารหรุ และร้านอาหารลอยน้ำ 20 แห่ง เป็นสวนลอยฟ้าที่ตั้งอยู่เหนือโฮเทล ทาวเวอร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้ทั้ง 360 องศาของอ่าวมารีนา มุ่งเน้นให้เป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์เปรียบเสมือนเป็นปอดของเมือง

3. Suntec City



กลุ่มตึก Suntec City ประกอบไปด้วย 5 ตึก ซึ่งจะเชื่อมต่อกันโดยผ่านทางเดินใต้ดินซึ่งเรียกว่า City Link Mall ศูนย์กลางของทั้ง 5 ตึกจะมี Fountain of Wealth หรือน้ำพุแห่งความมั่งคั่ง สร้างขึ้นมาเมื่อปี 1997 และได้รับการจดบันทึกลงกินเนสส์บุ๊กว่าเป็นน้ำพุที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 1998 ตามความเชื่อของชาวจีน น้ำเป็นพลังธรรมชาติ การที่น้ำไหลเข้าสู่ น้ำพุ มีความหมายดี ๆ ว่า เงินทองไหลมาเทมาโดยไม่มีที่สิ้นสุดและชมการแสดงน้ำพุ และแสงเลเซอร์

4. Universal Studio



สวนสนุกที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสโลกแห่งภาพยนตร์และสนุกกับเครื่องเล่นใหม่เยี่ยมสุดมันส์ รวมทั้งชมโชว์ที่จะมอบความประทับใจแก่ผู้ชมทุกเพศทุกวัย จากเครื่องเล่นแสนสนุกสำหรับคุณหนูไปจนถึงเครื่องเล่นสุดตื่นเต้นสำหรับวัยทีนและผู้ใหญ่ ที่นี่ที่เดียวให้คุณสัมผัสประสบการณ์เครื่องเล่นล้ำยุค โชว์สุดอลังการ และจุดท่องเที่ยวที่สร้างจากภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์สุดฮิตและละครทีวีที่ทานโปรดปราน

5. China Town



ย่านไชน่าทาวน์ ในสิงคโปร์นั้น เป็นย่านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสิงคโปร์มากๆ หากเดินบริเวณ ไชน่าทาวน์ ก็จะพบกับอาคารบ้านเรือนในสไตล์ตึกแถว ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมผสานตะวันตก ดูสวยงามร่วมสมัย ย่านนี้เต็มไปด้วยร้านค้า ของฝาก โรงแรมที่พัก และร้านอาหารในแบบจีนมากมายหลายร้าน ในย่านนี้จะมีวัดแขกของศาสนาฮินดูและมัสยิดของชาวมุสลิมแทรกตัวอยู่ด้วย

6. วัดเจ้าแม่กวนอิม



วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมากในสิงคโปร์ สร้างขึ้นในปี 1884 เพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม มีความเชื่อกันว่าหากไปขอพรแล้วจะสมหวัง จึงไม่น่าแปลกใจหากพบเจอผู้คนมากมายต่อคิวเข้าไปสักการะขอพรในวัด และหากคุณเชื่อในเรื่องโชคกลาง เข็มชี้ที่วัดแห่งนี้ขึ้นชื่อว่ามีคามแม่นยำยิ่งนัก เนื่องด้วยจำนวนผู้คนที่มาสักการะเป็นจำนวนมาก จึงมีการห้ามถ่ายรูปภายในตัววัด และหากพนักงานของวัดมาเก็บรูปของคุณออกจากกระถางหลังจากคุณปักลงไป เพื่อให้ผู้มาสักการะคนถัดมามีที่ปักรูปได้ ก็อย่าไปโกรธเขาเลย

7. วัดพระเขี้ยวแก้ว



วัดจีนศิลปกรรมสมัยราชวงศ์ถังผสมศิลปะมันดาลา (Mandala) หลังใหญ่โตอลังการ ตั้งตระหง่านอยู่ในไชน่าทาวน์ (China Town) ซึ่งอาคารชั้นบนสุดของวัดได้บรรจุพระสารีริกธาตุพระทนต์ของพระพุทธเจ้าไว้ในสถูปทองคำหนักกว่า 320 กิโลกรัม ที่ได้มาจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา นอกจากนี้ภายในวัดก็ยังมีพิพิธภัณฑ์สถานทางพุทธศาสนานานาชาติ ให้ผู้มาสักการะได้ศึกษา และเยี่ยมชมอีกด้วย